

Số: 46/BC-UBND

Kim Động, ngày 26 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2021

Thực hiện Công văn số 2873/UBND-KGVX ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Ủy ban nhân dân huyện Kim Động báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Trong năm 2021, UBND huyện đã tham mưu ban hành 32 văn bản chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm (ATTP). Lòng ghép tuyên truyền chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các Hội nghị giao ban của UBND huyện với các xã, thị trấn; tuyên truyền trực tiếp cho chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, cửa hàng... trong các đợt kiểm tra về ATTP

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo 389 huyện tổ chức các đợt kiểm tra về ATTP vào các đợt Tết Nguyên đán, tháng hành động vì an toàn thực phẩm, dịp Tết Trung thu, ...

2. Kết quả thực hiện các nội dung hoạt động trong năm 2021

2.1. Kết quả thực hiện công tác giám sát an toàn thực phẩm, công tác hậu kiểm tra, thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ATTP kể cả xử lý về hình sự

Tính đến tháng 11 năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo BCĐ Vệ sinh ATTP huyện ban hành 03 quyết định kiểm tra về an toàn thực phẩm: Thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các thành viên: Văn phòng HĐND & UBND huyện; phòng Kinh tế và hạ tầng huyện; Công an huyện và phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm Y tế huyện. 03 đợt kiểm tra an toàn thực phẩm triển khai trong dịp Tết nguyên đán 2021; Tháng hành động vì An toàn thực phẩm; trong thời gian diễn ra kỳ thi vào lớp 10 và trong thời gian diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Tổng số cơ sở được kiểm tra là 53 cơ sở và 2 chợ. Qua kiểm tra đã nhắc nhở các cơ sở hoàn thiện các nội dung còn hạn chế.

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với Đoàn giám sát của Chi cục Nông lâm sản và thủy sản tỉnh tiến hành giám sát, lấy mẫu tại chợ cóc tại các xã: Phạm Ngũ Lão, Thọ Vinh, Phú Thịnh, Đức Hợp, Song Mai. Kết quả Đoàn đã lấy 95 mẫu giò, chả, xúc xích và rau củ quả tại 35 cơ sở